



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 9 ธันวาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. เกษตรกรสดปลื้มนาคาหอมอ่อนใหม่	แนวหน้า
2. ไม้ตัดดอกgrimโขงสินค้าพืชทางเลือกที่น่าสนใจ	เดลินิวส์
3. คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ	แนวหน้า
4. ภาพข่าว: ลงนาม	กรุงเทพธุรกิจ
5. พาณิชย์โชว์ผลงานประกันรายได้ครบอ้อม 1.6 ล้านครัวเรือน	ไทยโพสต์
6. แบน 3 ชนิด ปี 63 เปิดแผน สารเคมีแห่งชาติ	เดลินิวส์
7. วัชระ กรรมการปรับโหมต 'ก.พลังงาน'เคียงข้าง 'ประชาชน'	สยามรัฐ
8. "อลงกรณ์" ชี้ข้อเรียกร้องประมงจบ ธ.ค.	ไทยรัฐ
9. 3ค่ายวนประมูล5จีคลื่นเดียว 'หม่อมเต่า'ชี้ค่าแรง2ฝ่ายรับได้	มติชน
10. ภาพข่าว: ลงพื้นที่	เดลินิวส์
11. เตือนภัยระวังข้าวไทยถึงล้มละลาย	ข่าวสด
12. สหรัฐยื่นเปิดตลาดหมูแลก 'จีเอสพี'	กรุงเทพธุรกิจ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : เกษตรกรสดปลีมีธนาคารหอมใหม่

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 14105 หน้า : 8 (กลาง)

เกษตรกรสดปลีมีธนาคารหอมใหม่

■ เพิ่มศักยภาพการผลิตสร้างรายได้ตลอดปี

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยผลประเมินโครงการธนาคารหอมใหม่ ปี 2561 ซึ่งกรมหม่อนไหมเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร และลดต้นทุนการผลิต โดยกลุ่มเกษตรกรมีแหล่งให้ยืมหรือแลกเปลี่ยนปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหม และให้ชุมชนมีแหล่งเส้นไหมที่มีคุณภาพดีสำหรับทอผ้าเพียงพอกำหนดพื้นที่เป้าหมายธนาคารหอมใหม่ในปี 2561 จำนวน 11 แห่ง 11 จังหวัด ได้แก่ พะเยา กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มุกดาหาร สุรินทร์ บุรีรัมย์ เลย อุบลราชธานี และศรีสะเกษ เกษตรกรสมาชิกเป้าหมายจำนวน 445 ราย ระยะเวลาดำเนินโครงการเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

การดำเนินโครงการ มีการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่ขาดแคลนเส้นไหมคุณภาพดี และเป็นกลุ่มที่มีความพร้อม โดยการจัดเวทีชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก ในการคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการธนาคาร กรมหม่อนไหมสนับสนุนเส้นไหมวัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยการผลิต ให้ธนาคารตามความต้องการของกลุ่มเกษตรกร และจากการติดตามประเมินโครงการ ปี 2561

ของ สศก.ทั้ง 11 จังหวัด พบว่า มีเกษตรกรเข้าร่วม 410 ราย คิดเป็นร้อยละ 92 ของเป้าหมาย โดยธนาคารได้รับการสนับสนุนเส้นไหมจากกรมหม่อนไหม 807 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุน เส้นไหม 1.40 ล้านบาท และธนาคารยังได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยการผลิต เช่น ปิ๊ม พวงสาว ปูนขาว คลอรีน และ เดทคอล เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกเข้มไปใช้ประกอบอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และทอผ้า และนำมาชำระคืนเป็นเงินสดรวมดอกเบี้ย หรือชำระคืนเป็นเส้นไหม หรือผ้าไหม ตามแต่ข้อตกลงของแต่ละธนาคาร ทั้งนี้ มีเกษตรกรสมาชิกมาใช้บริการธนาคารแล้วคิดเป็นร้อยละ 77 ของเกษตรกรสมาชิก

นอกจากการให้ความรู้ด้านแนวทางการดำเนินงาน การบริหารจัดการธนาคารแล้ว ยังถ่ายทอดความรู้เพิ่มเติมให้เกษตรกรสมาชิก โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านการฟอกย้อมเส้นไหมจากวัสดุธรรมชาติ เทคนิคการทอผ้าลวดลายต่างๆ การสาวไหมให้ได้มาตรฐาน จากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ในพื้นที่ ส่งผลให้เกษตรกรสมาชิกนำความรู้ไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพด้านหัตถกรรม เช่น ย้อมสีเส้นไหมจากวัสดุธรรมชาติทดแทนการใช้สารเคมีในการย้อม

ซึ่งช่วยลดต้นทุนการทอผ้าได้อีกด้วย

ด้านนางอัญญา ตราโช รองเลขาธิการ สศก. กล่าวเสริมว่า เกษตรกรสมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การดำเนินงานของธนาคารช่วยส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านหัตถกรรมได้เป็นอย่างดี โดยเกษตรกรสมาชิก ร้อยละ 64 เห็นว่าโครงการฯ ช่วยแก้ปัญหาด้านขาดแคลนเส้นไหมคุณภาพดี ส่งผลให้เกษตรกรผลิตผ้าไหมได้เพิ่มขึ้น และจำหน่ายได้ราคาดีขึ้นเฉลี่ย 1,181 บาท/เมตร จากเดิมเฉลี่ย 823 บาท/เมตร (เพิ่มขึ้นร้อยละ 44)

ทั้งนี้ ภาพรวมเกษตรกรร้อยละ 69 พึงพอใจนโยบายสนับสนุนให้มีธนาคารในชุมชนระดับมากที่สุด เพราะเห็นว่าช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิต มีเงินทุนบริหารจัดการกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร เกิดความคล่องตัวในการประกอบอาชีพหัตถกรรม มีแหล่งเส้นไหมคุณภาพดีไว้ใช้ในชุมชน ผลิตผ้าไหมได้ตลอดปี โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งที่เส้นไหมมีราคาสูง เนื่องจากไม่มีใบหม่อนเลี้ยงไหม นอกจากนี้ เกษตรกรสามารถผลิตผ้าไหมหรือนำผ้าที่ทอได้ มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่งผลให้มีรายได้เสริมให้กับครอบครัวมากขึ้นด้วย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : ไม้ตัดดอกกริมโขงสินค้าพืชทางเลือกที่น่าสนใจ

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 25264 หน้า : 1 (ขวา), 8



ไม้ตัดดอกกริมโขงสินค้าพืชทางเลือกที่น่าสนใจ

นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผอ.
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
จ.อุดรธานี (สศท.3) สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เปิดเผยถึงพืชทางเลือกของเกษตรกร จ.หนองคายพบว่า ไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญ ได้แก่ ดอกดาวเรือง ดอกเบญจมาศ และดอกมัม เป็นพืชทางเลือกที่เกษตรกรนิยมปลูกมากที่สุด ใน อ.เมือง อ.ศรีเชียงใหม่ และ อ.ท่าบ่อ ซึ่งยังมีปริมาณน้ำเพียงพอ ทั้งจากแม่น้ำโขง

และแม่น้ำสาขา ไม้ดอกทั้ง 3 ชนิดนิยมนำมาเป็นเครื่องสักการบูชาในศาสนาพุทธ อีกทั้งตลาดมีความต้องการสูงโดยเฉพาะดอกดาวเรืองสามารถส่งไปขายยัง สปป.



พ.อ.เพ็ญศิริ วงษ์วาท





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

ฉบับที่ : 25264 หน้า : 1 (ขวา), 8

หัวข้อข่าว : ไม้ตัดดอกกริมโงลินค้าพืชทางเลือกที่น่าสนใจ



ลาว สร้างรายได้ให้เกษตรกร

จากกรลงพื้นที่พูดคุยกับเกษตรกรกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับชุมชนหนองบัวทอง อ.เมือง มีสมาชิก 30 ราย มีพื้นที่เพาะปลูก 29 ไร่ พบว่า เกษตรกรนิยมปลูกดอกดาวเรือง ดอกเบญจมาศ และดอกมัม ในพื้นที่ที่ว่างงาน ถึง 1 งาน สามารถปลูกได้ 1-2 รอบ/ปี โดยดอกดาวเรือง ต้นทุนนับตั้งแต่เริ่มต้นปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 34,498 บาท/ไร่ อายุการเพาะปลูกประมาณ 2-4 เดือน ให้ดอกตั้งแต่อายุ 2 เดือน นิยมปลูกในช่วงเดือนส.ค.-ค.ค. ระยะเวลาเก็บเกี่ยวช่วงเดือน ค.ค. ให้ผลผลิตเฉลี่ย 979 กก./ไร่ (5-6 หมั่นดอกกละเกรด) ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 63 บาท/กก. ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 27,056 บาท/ไร่/รอบการผลิต โดยจะมีแม่ค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวนทุกวัน ราคาแยกเป็นเกรดตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของดอก ซึ่งเกรด A ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซม. ราคาขายอยู่ที่ 1 บาท/ดอก ส่วนเกรด B ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8-9 ซม. ราคาขาย 0.6 บาท/ดอก หรือ เกรด C ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-7 ซม. ราคา 0.5 บาท/ดอก และขนาดเล็ก ราคา 0.3-0.25 บาท/ดอก ทั้งนี้ ดอกดาวเรืองเป็นพืชสวนที่ต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้น้ำ และการตัดดอกขายและจะขายดีในช่วงก่อนถึงวันพระ 1 วัน

ดอกเบญจมาศ ต้นทุนนับตั้งแต่เริ่มต้นปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 81,739 บาท/ไร่ อายุการเพาะปลูกประมาณ 3-4 เดือน การเก็บเกี่ยวจะสามารถเก็บผลผลิตได้เพียงครั้งเดียว โดยทยอยตัดได้ตั้งแต่เดือน ค.ค.-ธ.ค. นิยมปลูกในช่วงเดือนมิ.ย.-ม.ค. ของปีถัดไป ให้ผลผลิตเฉลี่ย 3,584 กก./ไร่ ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 97,477 บาท/ไร่/รอบการผลิต การตัดดอกขายแยกเป็นเกรดตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของดอก ซึ่งเกรด A ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8-10 ซม. ราคาขาย อยู่ที่ 75 บาท/กก. ส่วนเกรด B ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5-7 ซม. ราคาขาย 60 บาท/กก. ดอกมัม ต้นทุนนับตั้งแต่เริ่มต้นปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 69,140 บาท/ไร่ อายุการเพาะปลูกประมาณ 3-4 เดือน การเก็บเกี่ยวจะสามารถเก็บผลผลิตได้เพียงครั้งเดียว โดยทยอยตัดได้ตั้งแต่เดือน ค.ค.-ธ.ค. เช่นเดียวกับดอกเบญจมาศ นิยมปลูกในช่วงเดือน มิ.ย.-ม.ค. ของปีถัดไป ให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,443 กก./ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้ 60-70 บาท/กก. ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 87,803 บาท/ไร่/รอบการผลิต ส่วนใหญ่จะมีแม่ค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวนทุกวัน ซึ่งเกษตรกรบางรายที่มีแผงและร้านจำหน่ายดอกไม้ จะนำไปตัดดอกมาเพิ่มมูลค่าด้วยการร้อยมาลัยหรือจัดซื้อสำหรับไหว้พระ

แหล่งขายส่วนใหญ่อยู่ที่หลังวัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย โดยราคาขายจะอยู่ที่ 10 บาท/กิโลกรัม หากขายเป็นพวงมาลัยราคาขาย จะอยู่ที่ 5-40 บาท/พวง ซึ่งขึ้นกับขนาดและรูปแบบของมาลัย

นอกจากนี้ ยังมีไม้ดอกไม้ประดับที่เกษตรกรปลูกเพิ่มเติม ได้แก่ ไม้ใบยอ ดอกมะลิ ดอกพุด ดอกกัตเตอร์ และดอกสร้อยทอง แสดงให้เห็นว่าการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เป็นสินค้าพืชทางเลือกที่น่าสนใจ ช่วยสร้างรายได้กับเกษตรกร ทั้งนี้ ท่านที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการปลูกไม้ดอกจังหวัดหนองคาย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางขวัญเรือน น้อยเจริญ รองประธานกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับชุมชนหนองบัวทอง โทร.08-5000-8651.



สัปดาห์ที่แล้ว คุณเกษตรฯ ได้ติดตาม นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามการขึ้นทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการบริหารจัดการกองเรือขนาดเล็ก โดยออกประกาศให้พี่น้องชาวประมงพื้นบ้านที่มีเรือต่ำกว่า 10 ตันกรอส ทั้งที่มีทะเบียนเรือไทย และไม่มีทะเบียนเรือดำเนินการแจ้งต่อหน่วยงานกรมเจ้าท่าที่เรือจอดอยู่เพื่อทำการตรวจวัดขนาดและจัดทำอัตลักษณ์ ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ส่วนผู้ที่เป็นเจ้าของเรือและยังไม่ได้จดทะเบียนเรือไทย ให้ยื่นขอหนังสือรับรองจากกรมประมง เพื่อนำไปประกอบการจดทะเบียนเรือกับกรมเจ้าท่าหลังการตรวจวัดขนาดและจัดทำอัตลักษณ์ โดยให้ยื่นขอหนังสือรับรองได้ที่พื้นที่ประมงกรุงเทพมหานคร กรมประมง ส่วนในต่างจังหวัดให้ยื่นที่สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานประมงอำเภอท้องที่ติดทะเลทั้ง 22 จังหวัด ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 นั้น นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง บอกว่า จากการติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว หลังจากที่กรมประมงได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขึ้นจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้และเริ่มดำเนินการไปเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ที่ผ่านมา ปรากฏว่าชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ต่างๆ มีความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดี มีการเดินทางเข้ามาขอหนังสือรับรองจากหน่วยงานในสังกัดกรมประมงอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้จะมีจำนวนรวม

กว่า 2,885 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562) และจากการลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีครั้งนี้ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการออกหน่วยบริการเพื่อออกใบรับรองสำหรับเรือประมงพื้นบ้านให้แก่ชาวประมง พร้อมพบปะพูดคุยกับผู้นำชาวประมงถึงปัญหาในการประกอบอาชีพ พบว่าการออกหน่วยบริการดังกล่าวทำให้ชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตื่นตัวเป็นอย่างมากกับการขอหนังสือรับรองจากกรมประมงเพื่อนำไปประกอบการจดทะเบียนเรือกับกรมเจ้าท่าแล้ว จำนวน 142 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562) ซึ่งคาดว่าจะมีเรือประมงพื้นบ้านที่ยังไม่ได้มาจดทะเบียนเรือของจังหวัดเพชรบุรี อีกประมาณ 1,000 ลำ ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรี ถือเป็นพื้นที่ที่มีการทำประมงพื้นบ้านอย่างหลากหลาย อาทิ การทำประมงด้วยเครื่องมือตะกั่วหอย มีเครื่องมือลอบปู ลอบหมึกสาย ลอบหอยหวาน อวนครอบหมึก อวนจมูก อวนจมปู อวนจมปลา อวนติดตา อวนแมงกะพรุน และอวนลอยปลา เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สำหรับชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่อื่นๆ กรมประมงขอเน้นย้ำว่า เพื่อเป็นการรักษาสีตราช้างของตน ขอให้เจ้าของเรือประมงพื้นบ้านทุกลำไปแจ้งขอตรวจวัดเรือกับหน่วยงานกรมเจ้าท่า ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ส่วนเรือที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเรือ ต้องมาขึ้นขอหนังสือรับรองจากกรมประมง ภายใน 27 ธันวาคม 2562 นี้ เท่านั้น หากมีข้อสอบถามให้ติดต่อได้ที่กลุ่มทะเบียนและอนุญาตทำการประมง กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการกรมประมง เบอร์โทรศัพท์ 0-2561-1418 ในวันและเวลาราชการ ช่วงวันหยุด 4-5 ธันวาคม ที่ผ่านมา พิธิธภัณฑ์ การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดให้มีงานมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการจัดการดิน เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ภายในงานมีการมอบประกาศเกียรติคุณให้ศูนย์เครือข่ายและศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พก. ที่สนับสนุนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ดินและเปิดอบรมวิชาแผ่นดินกว่า 30 วิชา แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงานฟรี ซึ่งภายในงานนี้ นายสทภูมิ ภูมิธฤติรัฐ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 9 ธันวาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14105

หน้า: 8(บนซ้าย)

Col.Inch: 40.16

Ad Value: 50,200

PRValue (x3): 150,600

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: สายคาพระพิรุณ

ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑสถานเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย นิทรรศการของขวัญจากดิน จัดแสดงเส้นทางการศึกษาตามสายธารน้ำที่หล่อเลี้ยงจากภูเขาน้ำจืดผ่านแนวคิดดินให้ชีวิต(รักษ์ดิน น้ำ ป่า รักษาทรัพยากรแห่งชีวิต) ดินให้อาหาร (สร้างดินอุดม อาหารดีสม ไร่ นา สวน) และดินให้วิถี (บูชาพระแม่ธรณี วิถี ประเพณี วัฒนธรรม) นิทรรศการพิเศษจากภาคีความร่วมมือ เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จ.เชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ นิทรรศการหญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์ นิทรรศการดินของพ่อ นอกจากนี้ยังมีถ่ายทอดความรู้วิชาของแผ่นดินและการอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 30 วิชา จากปราชญ์เกษตรทั่วประเทศ พร้อมกิจกรรมและนิทรรศการพิเศษบริเวณบ้านเรือนไทย 4 ภาค นำเสนอนิทรรศการดินดล ดลบันดาลชีวิต และกิจกรรมพิเศษมากมายให้ทุกท่านได้ร่วมเรียนรู้ อาทิ เปิดเข้าชมนิทรรศการทั้ง 5 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิเศษแปลงเปลี่ยนพันธุ์ไม่อีกด้วย...นับว่าเป็นกิจกรรมดีๆ ที่ทางพิพิธภัณฑสถานเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านการเกษตรเข้าไปศึกษาเรียนรู้

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายโอกาส ทองรงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้บุคลากรกรมฯ ได้มีส่วนร่วมในการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสถานที่ภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บริเวณโดยรอบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ถึงหน้าวัดนรนาถสุนทริการาม และร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพฯ

ขุนเกษตรฯ

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: การเงิน-ลงทุน/Money Wise
วันที่: จันทร์ 9 ธันวาคม 2562
ปีที่: 33 ฉบับที่: 11400
Col.Inch: 19.27 Ad Value: 46,248
ภาพขาว: ลงนาม

หน้า: 20(กลาง)
PRValue (x3): 138,744

คลิป: สีสี่



ลงนาม : นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงนามบันทึกความเข้าใจ “โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวข้อง” ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

พาณิชย์โชว์ผลงาน ประกันรายได้ครบ อ้อม 1.6 ล้านครัวเรือน

ไทยโพสต์ • “พาณิชย์” โชว์ผลงานประกันรายได้ ซึ่งมีเกษตรกรได้รับประโยชน์แล้ว 1.69 ล้านครัวเรือน รับเงินส่วนต่างรวม 1.84 หมื่นล้านบาท

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า โครงการประกันรายได้สินค้าที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงพาณิชย์ 4 ชนิด คือ ปาล์ม น้ำมัน ข้าว มันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สามารถผลักดันโครงการได้ครบทุกตัว ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการทำให้สำเร็จภายในปี 2562 และหากรวมสินค้าอย่างพารา จะถือว่าเป็น 5 ชนิด ที่เป็นนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ สามารถทำได้ครบทุกตัวแล้ว

ทั้งนี้ ผลจากการดำเนินโครงการ ตั้งแต่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ มีเกษตรกรได้รับการโอนเงินส่วนต่างแล้วจากโครงการประกันรายได้พืชเกษตร 4 ชนิด คือ ปาล์ม

น้ำมัน ข้าว ยางพารา และมันสำปะหลัง รวม 1,692,576 ครัวเรือน มีวงเงินที่จ่ายส่วนต่างชดเชยให้กับเกษตรกรรวม 18,468 ล้านบาท

สำหรับข้าวให้การจ่ายชดเชยส่วนต่างมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ราคาข้าวในปัจจุบัน ส่วนปาล์มน้ำมันมีแนวโน้มว่าการจ่ายเงินส่วนต่างในงวดที่ 3 รัฐไม่ต้องจ่ายส่วนต่างในงวดนี้ เพราะราคาตลาดเกิน 4 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) สูงกว่าราคาประกันรายได้ โดยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประกันรายได้ กก. ละ 8.50 บาท ที่ความชื้น 14.5% ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ ปลุกตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2562 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับยางพารา ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรฯ ขณะนี้การจ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 1 ยังคงดำเนินการอยู่ จากนั้นถึงจะส่งรายชื่อไปให้ ธ.ก.ส.จ่ายเงินเข้าบัญชีมั่นใจว่าการจ่ายส่วนต่างงวดที่ 2 ในเดือน ม.ค.2563 จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นอีก.

แบน3ชนิดปี63 เปิดแผน สารเคมีแห่งชาติ

แต่งตั้งอนุทินคน บอร์ตวัตถ์อันตราย “บิกตู” ขึ้นตั้ง “อนุทิน” นั่งแทนประธานคณะกรรมการ นโยบายการ ◆ อ่านต่อหน้า 13

สารเคมี □ ต่อจากหน้า 1

จัดการสารเคมีแห่งชาติ คานอำนาจคณะกรรมการ
การวัดอันตราย ผลักดันกฎหมายใหม่
“พ.ร.บ.สารเคมี” ใช้แทน พ.ร.บ.วัดอันตราย
พ.ศ.2535 พร้อมเปิดแผนจัดการสารเคมีแห่ง
ชาติ เลิกใช้ 3 สารพิษในปี 63 พร้อมแบนตัว
อื่นเพิ่มอีก หากข้อมูลยืนยันมีพิษอันตราย

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. แหล่งข่าวจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งให้
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ
รมว.สาธารณสุข เป็นประธานคณะกรรมการ
นโยบายการจัดการสารเคมีแห่งชาติ เมื่อ
วันที่ 26 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยมี รมว.เกษตร
และสหกรณ์ เป็นรองประธาน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการในการขับเคลื่อน
แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านสารเคมี
แห่งชาติ

จากนั้นสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ส่ง
หนังสือแต่งตั้งดังกล่าวให้กับหน่วยงานรับไป
ปฏิบัติ ประกอบด้วยแผนแม่บทพัฒนาความ
ปลอดภัยด้านสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 1-2 ที่
พยายามที่จะบริหารจัดการสารเคมีทุกชนิดที่
หลายหน่วยงานกำกับดูแลรับผิดชอบให้เป็น
เอกภาพ รวมทั้งยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี
แห่งชาติ ฉบับที่ 3 ซึ่งมีทิศทางต่อเนื่องจากแผน
แม่บททั้ง 2 ฉบับ เพื่อให้มีนโยบายเดียวกันใน
การบริหารจัดการสารเคมีของประเทศในการ
ป้องกันอันตราย และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก
การใช้สารเคมี รวมทั้งเป้าหมายของการจัดการ
สารเคมีของโลก คือ ลดการผลิตและใช้สารเคมี
เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ภายในปี 2563

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า สำหรับการจับ
เคลื่อนแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้าน
สารเคมีแห่งชาตินั้น ดำเนินการโดยคณะ
กรรมการแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยด้านสาร
เคมี มีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ที่
ได้รับมอบหมายเป็นประธาน เมื่อพัฒนามา
เป็นแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่ง
ชาติ คณะกรรมการจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะ
กรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์
การจัดการสารเคมี โดยองค์ประกอบของคณะ
กรรมการยังคงเดิม คือประกอบด้วยผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
หรือองค์กรพัฒนาเอกชน ภาควิชาการและเครือ
ข่ายวิชาชีพ รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ

แหล่งข่าวคนเดิม กล่าวอีกว่า เมื่อ
แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ
ฉบับที่ 3 ใกล้จะสิ้นสุดในปี 2554 ได้มีการเสนอ
แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555-2564)
เป็นแผนระยะยาว 10 ปี มีเป้าหมายว่า ภาย
ในปี 2564 สังคมและสิ่งแวดล้อมปลอดภัยบน
พื้นฐานของการจัดการสารเคมีที่มีประสิทธิภาพ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศ มียุทธศาสตร์ที่สำคัญ 3
ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์แรก คือ พัฒนามา
ข้อมูล กลไก เครื่องมือในการจัดการสารเคมี
อย่างเป็นระบบครบวงจร ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
ศักยภาพและบทบาทในการบริหารจัดการสาร
เคมีของทุกภาคส่วน

ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ ลดความเสี่ยง
อันตรายจากสารเคมีใน 3 แนวทาง คือ ป้องกัน
อันตรายจากสารเคมี เฝ้าระวังและตรวจสอบ
ผลกระทบจากสารเคมี รับมือสถานการณ์
ฉุกเฉิน การรักษาเยียวยา และฟื้นฟู กำหนดให้
มีการทบทวนผลการดำเนินงานทุก 2 ปี โดยจะ

แบ่งระยะเวลาการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ
คือ ระยะต้น ปี 55-58 ระยะกลาง ปี 59-61
และระยะปลาย ปี 62-64 มีเป้าหมาย คือ
มีกลไกและระบบบริหารจัดการสารเคมีของ
ประเทศที่คุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัย
ของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ทุกภาคส่วนมี
ศักยภาพในการป้องกันและควบคุมผลกระทบ
ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากสาร
เคมี และมีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการจัดการสาร
เคมีของประเทศ

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ กล่าว
ด้วยว่า สำหรับแผนปฏิบัติการระยะต้น ได้
มีการเสนอให้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายการ
จัดการสารเคมี ให้มีประสิทธิภาพในการจัด
การสารเคมี และขีดความสามารถในการแจ
งขันของประเทศ โดยจัดตั้งคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายสารเคมีขึ้นมาภายใต้คณะ
กรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์
การจัดการสารเคมี ซึ่งเป็นคณะกรรมการ
นโยบายการจัดการสารเคมีแห่งชาติในปัจจุบัน
และมีคณะกรรมการพัฒนากฎหมายสาร
เคมี โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ได้ผลักดัน
พ.ร.บ.สารเคมี พ.ศ. ขึ้นมาใช้แทน พ.ร.บ.
วัดอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มีการทำประชาพิจารณ์ เปิดรับฟังความคิดเห็น
จากผู้เกี่ยวข้องไปในช่วงวันที่ 26 ส.ค.-18 ต.ค.
62 ที่ผ่านมา

“หลังจากนี้การเดินหน้านโยบายการเลิกใช้
สารเคมี 3 ชนิด พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และ
ไกลโฟเซต ในปี 63 จะเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการนโยบายการจัดการสารเคมีแห่ง
ชาติ เพื่อจัดการสารเคมีของประเทศในภาพรวม
ต่อไป ก่อนส่งให้คณะกรรมการวัดอันตราย
ออกมติ รวมทั้งการแบนสารชนิดอื่นที่มีข้อมูล
เชิงประจักษ์ความเป็นพิษ มีอันตรายต่อมนุษย์”
แหล่งข่าวกระทรวงเกษตรฯ กล่าวทิ้งท้าย.



วัชระ วรรณิการ์

> 2

ปรับโฉม 'ก.พลังงาน' เคียงข้าง 'ประชาชน'



สัมภาษณ์พิเศษ

- 👁 เรื่อง : พุทธชาติ แซ่เฮ้ง
- 📷 ภาพ : ณวพงศ์ ม่วงศิริธรรม

หมายเหตุ : “วัชระ วรรณิการ์” โฆษกกระทรวงพลังงาน ให้สัมภาษณ์พิเศษ “สยามรัฐ” ถึงภารกิจกระทรวงพลังงานซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกระทรวงที่เกี่ยวข้องกันใกล้ชิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน รวมทั้งยังวิเคราะห์สถานการณ์การเมือง ทั้งในและนอกสภาผู้แทนราษฎร ในจังหวัดที่การเมืองเต็มไปด้วยความเข้มข้น



● ในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานเราอยากนำเสนออะไรต่อประชาชนบ้าง บทบาท และความตั้งใจของผมในฐานะโฆษกฯ อยากเปลี่ยนการรับรู้ในแง่ของบทบาท และสถานะของกระทรวงพลังงาน เดิมตั้งแต่ก่อตั้งกระทรวงพลังงาน จนมาถึงยุคปัจจุบัน ทุกคนมองว่าเป็นกระทรวงศักดิ์ดาเป็นกระทรวงของชนชั้นสูง หรือนายทุน ซึ่งภาพจดจำของคนในประเทศมองว่าเป็นผู้ร้าย เป็นพวกเศรษฐีดูดเลือดดูดเนื้อประชาชน ไม่ได้อยู่เคียงข้างประชาชน ดังนั้น จึงอยากปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของกระทรวงพลังงาน ให้

วัชระ วรรณิการ์ ปรับโฉม 'ก.พลังงาน' เคียงข้าง 'ประชาชน'



เป็นกระทรวงที่อยู่เคียงข้าง ประชาชน เป็นกระทรวงของประชาชนทั้งประเทศ

หากพิจารณาลึกลงไป กระทรวงพลังงานเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคน ไม่น้อยกว่ากระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เพราะในชีวิตประจำวันของทุกคน เกี่ยวข้องกับน้ำมัน ก๊าซหุงต้ม และไฟฟ้า ฉะนั้น จึงต้องเปลี่ยนภาพการจดจำใหม่ จากผู้ร้ายให้กลายเป็นพระเอก หมายความว่า หากเกิดวิกฤติน้ำมันขึ้นจากต่างประเทศ กระทรวง

พลังงานจะเป็นด่านหน้าไปต่อผู้ เป็น
โล่ปกป้องประชาชน

มิติใหม่ของกระทรวงพลังงานวันนี้ คือ คุยกับทุกคนมากขึ้น โดยเฉพาะประชาชนที่เห็นต่าง คุยกับมือบ หรือเอ็นจีโอ และพยายามเปิดใจให้กว้างที่สุด เพื่อรับฟังปัญหา ดังนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำให้ได้ขณะนี้ คือ เปลี่ยนภาพจำ การรับรู้ของประชาชนใหม่ที่เรากระทรวงพลังงานเป็นเพื่อนคุณ ไม่ได้เป็นเพื่อนนายทุน หรือชนชั้นนำในสังคม

● การทำงานของกระทรวงฯ ขณะนี้ยังมีปัญหาที่ต้องทำความเข้าใจกับกลุ่มองค์กรภาคประชาชน และมีมือบต่างๆ เรามีแผนการรองรับอย่างไร

ศิวีเวิร์ด ที่รมว.พลังงานให้ไว้ คือ คุยกับเขามากขึ้นไม่ปฏิเสธซึ่งกระทรวงพลังงานยุคนี้เป็นครั้งแรกที่คุยกับมือบหรือเอ็นจีโอ ไม่ใช่เพียงแค่เดินไปรับหนังสือแล้วเอามาตองไว้ โดยมีการตั้งคณะกรรมการร่วมกัน เปิดใจให้กว้างลดอีโก้ เช่น มือบราคาน้ำมัน มีการพูดคุยมา 2-3 รอบแล้ว จากที่ไม่เคยมีทำที่ว่าคุยกันได้ ตอนนี้อย่างน้อยๆ ต่างคนต่างถอย และเริ่มขยับเดินหน้า คาดว่าปลายปีนี้อาจจะมีข้อตกลงระหว่างรัฐบาล และภาคประชาชนนำไปสู่ประกาศนโยบาย หรือมาตรการ เช่น อาจจะมีการตรึงค่าน้ำมัน หรือค่าแก๊ส เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน

มองว่า วันนี้เราปฏิเสธมือบไม่ได้หรือกลุ่มคนที่เห็นต่างไม่ได้ก็อย่าไปผลักดันออกไป เพราะยิ่งผลักดันเขาก็ยิ่งออกฤทธิ์ จับมาคุยกันดีกว่า ซึ่งขณะนี้ผมทำหน้าที่มือบประสานให้กระทรวงฯ เพราะข้าราชการประจำ อาจจะติดขัดในเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ผมมาจากฝ่ายการเมืองทำออกหน้าให้โดยข้าราชการมาเป็นกองหนุนแทน

กระทรวงพลังงานยุคนี้ จะไม่รอ



เต็มตั้งแต่ก่อตั้งกระทรวงพลังงาน จนมาถึงยุคปัจจุบัน ทุกคนมองว่า เป็นกระทรวงศักดิ์ดา เป็นกระทรวงของชนชั้นสูง หรือนายทุน ซึ่งภาพจดจำของคนในประเทศมองว่าเป็นผู้ร้าย เป็นพวกเศรษฐี ขูดเลือดขูดเนื้อประชาชน ไม่ได้อยู่เคียงข้างประชาชน ดังนั้น จึงอยากปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของกระทรวงพลังงาน ให้เป็นกระทรวงที่อยู่เคียงข้างประชาชน เป็นกระทรวงของประชาชนทั่วประเทศ



ให้มือบไปหา ถ้ารู้ว่ามือบที่ไหน ผมอาสาทางรมว.พลังงานไว้แล้ว และคุยกับปลัดกระทรวงฯว่า ผมจะเป็นแกนนำไปพูดคุย และรับฟัง ซึ่งทำให้เราได้ไปเห็นอีกมุมหนึ่งที่เขามองอาจจะไม่ถูกแต่เราก็รู้ว่าเขามองเราแบบไหน เมื่อมีการพูดคุยมากขึ้น ช่วยลดแรงเสียดทานต่อกัน และรู้จักกันมากขึ้น ตอนนี้ผมคุยกับคุณรสนา ไทลิตระกุล และคุณปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ เป็นเอ็นจีโอตัวพ่อ ตัวแม่ ซึ่งท่านสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ใช้คำว่า ตัวที่ทีมชาติแม้จะยังเจรจาไม่ประสบผลสำเร็จ แต่ในมิติที่ดี เขารู้จักเรามากขึ้น และมีช่องทางในการติดต่อ ถือเป็นหนึ่งทางระบายความกดดันทางการเมือง ความไม่เข้าใจ ให้มีช่องทางออก

● ทราบว่าแต่ละกระทรวงเตรียมแถลงผลงานรอบ 6 เดือน มองว่าจะส่งผลดีต่อภาพรวมของรัฐบาลหรือไม่

ผมได้ร่วมประชุมคณะทำงานที่มโฆษกแต่ละกระทรวง มีการกำหนดว่าถ้าครบ 6 เดือน นายกรัฐมนตรี จะมีการแถลงผลงาน แต่กำลังหาหรือว่า

จะแถลงตามโจทย์ที่เคยแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ในเรื่องนโยบายเร่งด่วน 12 ข้อ หรือมีการเติมอะไรลงไป แต่มีแนวโน้มจะเติม เช่น ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ตอนแถลงนโยบายกับรัฐสภาไม่มีเพราะปัญหายังไม่เกิด แต่ตอนนี้จะมีการเติมเข้าไปว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาอย่างไร และมีการแยกผลงานเป็นหมวดหมู่ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารกับประชาชนง่ายต่อการรับรู้ และเข้าใจ

ในส่วนกระทรวงพลังงาน ก็ได้เตรียมผลงานแล้ว โดยมีการตั้งทีมข้อมูลที่เรียกว่า "I Units" เป็นการรวมข้าราชการระดับ Young Executive ที่มีแบ็กกราวด์ทางการศึกษาดี ภูมิความรู้ดี ให้มาเตรียมขย้าผลงานของกระทรวง

● หลังการเลือกตั้งมีความเข้มข้นมากขึ้นทั้งใน-นอกสภาฯ ส่งผลต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลหรือไม่

มี วันนี้ต้องยอมรับเรื่องหนึ่งว่ารัฐบาลนี้ เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง หลังเหตุการณ์ยึดอำนาจ เราเว้น

พรรคทางการเมือง หรือการเลือกตั้งไม่ต่ำกว่า 5 ปี และเห็นได้ชัดว่าคะแนนของผู้ชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ อัน 1 หรือ 2 หรือ 3 ไม่มีใครได้รับชัยชนะเด็ดขาด เมื่อเกิดรัฐบาลผสมขึ้น จะเห็นว่าเมืองค้ประกอบค่อนข้างเยอะมาก ไม่มีใครมีอำนาจเบ็ดเสร็จ ฉะนั้นความยากลำบากในการบริหารราชการแผ่นดิน หรือการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ออกมาค่อนข้างมาก เพราะเราไม่ได้เป็นพรรคเดียวที่คุมอำนาจเบ็ดเสร็จ

เช่น กระทรวงพลังงาน อยู่ในกรมเศรษฐกิจ แต่ไม่ได้อยู่ในการดูแลของพรรคพลังประชารัฐ มีการแบ่งออกไปกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ เป็นของพรรคประชาธิปัตย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อยู่ในความดูแลของพรรคภูมิใจไทย ถามว่ายุ่งยากตรงไหน มันยุ่งยาก 2 อย่าง คือยุ่งยากในการบริหารกันเองระหว่างพรรคร่วม ในการผลิตและปล่อยนโยบายสำคัญออกไปที่ต้องเห็นชอบร่วมกัน อาทิ ความเห็นต่างในการยกเลิกใช้ 3 สารเคมี ของพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งเป็นปัจจัยยุ่งยากที่เกิดจากภายใน

ขณะที่ความยุ่งยากภายนอก แม้วันนี้ฝ่ายค้าน ตัวละคร หรือหน้าตาจะเปลี่ยนไป บางคนบอกว่า ฝ่ายค้านยุคนี้ เป็นแถว 2 แถว 3 คือ ไม่ใช่ตัวจริงเสียงจริง แต่ต้องยอมรับว่า คนที่มาอยู่ในสภาฯ ยุคปัจจุบัน เป็นคนรุ่นใหม่เยอะ และมีแบ็กกราวด์ทางการศึกษาสูงมาก ที่สำคัญเล่นเป็นกับการประชาสัมพันธ์ สามารถใช้สื่อที่มีอยู่ในมือ โดยเฉพาะสื่อโซเชียลมีเดียได้เต็มที่ ไม่ต้องรอแถลงข่าวกับนักข่าว สามารถเขียนลงในทวิตเตอร์และรีทวิต หรือแชร์ไปเป็นพันๆ ครั้ง

ฉะนั้น วันนี้คำตอบบอกว่า การ

บริหารราชการแผ่นดินภายใต้การเลือกตั้งยุ่งยากมาก เพราะพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะแกนนำรัฐบาลต้องบริหาร 2 อย่าง คือ บริหารพรรคร่วม และต้องต่อสู้กับพรรคที่เป็นฝ่ายค้าน เช่น พรรคอนาคตใหม่ ซึ่งมีแกนนำที่ค่อนข้างจะเข้มแข็ง

● การเป็น “รัฐบาลเสียงปรี่มน้ำ” มองว่าน่าเป็นห่วงหรือไม่ อย่างไร

ไม่น่าห่วง ผมมองว่ารัฐบาลเสียงปรี่มน้ำ การตรวจสอบ การทำการบ้านของพรรคร่วมจะเข้มข้นขึ้น เช่น การแพ้วโหวต 1-2 ครั้งที่ผ่านมา แม้ไม่ใช่วาระที่สำคัญมาก แต่เกิดปฏิกิริยาว่าผู้ใหญ่ของทุกพรรคหันมามองพื้นที่และคุมเข้ม ซึ่งกรณีแบบนี้ ต่อให้ไม่มีงูเห่าเชื่อว่าจำนวนเสียงที่เรามีอยู่ แม้ว่าจะปรี่มน้ำ แต่ก็มีเอกภาพ เพราะวิปของแต่ละพรรคมีการตรวจสอบกันตลอด ไม่มีความน่ากังวล

ผมมองว่า รัฐบาลชุดนี้ ถ้าไม่สะดุดขาตัวเอง เราสามารถอยู่บริหารราชการแผ่นดินได้จนครบวาระ สามารถผลิตนโยบายออกมาได้อย่างต่อเนื่อง เพียงแต่ว่าวันนี้สิ่งที่ต้องทำมากขึ้น คือ การสื่อสารกับประชาชน

● กังวลการเดินเกมการเมืองของฝ่ายค้านทั้งใน-นอกสภา หรือไม่

ถ้าเป็นเกมในสภาฯ ไม่กังวล สิ่งที่กำลังอยากให้ประชาชนจับตามองคือการเดินเกมการเมืองนอกสภาฯ โดยเฉพาะการเดินเกมการเมืองบนท้องถนน ใครก็ตามที่คิดอย่างนั้น ผมอยากให้ไปคิดทบทวนวันที่มีผู้คนถูกชักจูงลงมาเดินบนท้องถนนไม่ว่าจะสีไหน และนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเหล่านั้น ว่าประเทศ

ชาติเสียหายขนาดไหนและนำไปสู่อะไรก็คือ นำไปสู่สิ่งที่พวกคุณไม่ต้องการอำนาจนอกระบบ ที่เขาจำเป็นต้องเข้ามาจัดระเบียบ

ขอเรียกร่องว่า มีอะไรมาเรียกร่องกันที่สภาฯ แม้จะไม่ใช้เสียงข้างมาก แต่วันนี้ประชาชนฟังทุกคน ถ้าพูดได้ดี มีเหตุผล ตรงตามข้อเท็จจริง ฉะนั้นใครที่จะเดินเกมบนท้องถนน ขอเถอะ เพราะจะเป็นเกมอันตรายไม่เฉพาะตัวคุณ แต่เป็นอันตรายต่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศ และประเทศชาติด้วย เป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตย ถ้าปากคุณบอกว่ารักประชาธิปไตย มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชน เรามีเวทีให้เล่น ให้ทำงาน และแสดงความคิดเห็น คือสิ่งที่เรียกว่า “สภาผู้แทนราษฎร” โดยเฉพาะพรรคใหม่ๆ หรือ ส.ส. ใหม่ๆ ที่ยังทำงานได้เพียงแป๊บเดียว และคิดว่าตัวเองรอบรู้ หรือเจนจบเรื่องบ้านเมือง อยากให้ใจเย็นและยอมรับในความเห็นต่าง

"อลงกรณ์" ชี้ขอเรียกร้องประมงจบ ๕.ค.

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงถึงข้อเรียกร้องของชาวประมง 22 จังหวัด ที่ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่าน ผวจ. เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมาว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ และรัฐบาล ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงเป็นวาระเร่งด่วน โดยเฉพาะ 3 เรื่องใหญ่ คือ โครงการสินเชื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง โครงการนำเรือออกนอกระบบวงเงินเกือบ 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งได้ส่งถึงคณะรัฐมนตรีแล้ว รวมทั้งการแก้ไขปัญหาแรงงานประมงขาดแคลนต้องรอคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวที่มี รมว.แรงงานเป็นประธาน ประชุมเห็นชอบภายในเดือน ธ.ค.นี้

นายอลงกรณ์กล่าวอีกว่า เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาชาวประมงอย่างเป็นระบบรมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีและกรมประมง จัดประชุมร่วมกับสมาคมการประมงทุกประเภทในทุกจังหวัด

รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ตั้งแต่เดือน ส.ค.-พ.ย.เพื่อแก้ไขปัญหาจนมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ ภายใต้กลไกคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ร่วมกับคณะอนุกรรมการ 5 คณะ โดยเฉพาะคณะอนุกรรมการร่างพ.ร.บ.จัดตั้งกองทุนพัฒนาการประมงและร่างพ.ร.บ.จัดตั้งสภาการประมงแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน หรือภายในเดือน ก.พ.นี้ นอกจากนี้ กรมประมงยังได้แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขกฎหมายประมง ประกอบด้วย ตัวแทนสมาคมประมงทุกประเภทหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นกลไกแก้ไขปัญหาและพัฒนาการประมงของไทยทั้งระบบแบบครบวงจรรวมทั้งประสานการทำงานกับคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ของสภาผู้แทนราษฎรอย่างใกล้ชิด

ทุกฝ่ายทุ่มเททำงานแทบไม่มีวันหยุด เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชาวประมง แต่เรื่องการแก้ไขปัญหากฎหมายไม่สามารถทำได้เร็วนัก เพราะต้องผ่านขั้นตอนรัฐบาลและรัฐสภา ทั้งยังต้องคำนึงถึง

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเช่น ไอยูยู ส่วนข้อเรียกร้องกรณีการจ่ายเงินเดือนลูกเรือประมงผ่านเอทีเอ็ม และกระทรวงการคลัง กรณี Fleet Card ทางกรมประมงจะประสานกับหน่วยงานดังกล่าวต่อไป ส่วนข้อเสนอให้ตั้งคณะกรรมการเยียวยาผลกระทบจากกฎหมายประมงตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันนั้น จะขอความชัดเจนจากสมาคมประมงในที่ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพประมงไทยวันที่ 12 ธ.ค.นี้

ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวด้วยว่า สำหรับประเด็นข้อเรียกร้องของสมาคมประมง 8 ข้อ อาทิ ขอให้หยุดออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อประกอบอาชีพของชาวประมงเพิ่มเติมนั้น ปัจจุบันไม่ได้ออกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ชาวประมง มีแต่การออกกฎกระทรวงที่ส่งเสริมต่อการประกอบอาชีพ ให้เสนอแก้ไข พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุง ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายไอยูยู

fishing combating policy) และนโยบายของรัฐบาล กรณี ให้รัฐบาลเร่งซื้อเรือประมงและตั้งงบประมาณ 1 หมื่นล้านในการนำเรือประมงออกนอกระบบนั้น กรมประมงได้เร่งดำเนินการตั้งแต่ปี 2562 ระยะที่ 1 จำนวน 305 ลำ แบ่งดำเนินการ 2 ปี ปีงบประมาณ 2562 นำเรือออกนอกระบบ 252 ลำ งบประมาณ 469,603,900 บาท ระยะที่ 2 นำเรือประมงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ และมีความประสงค์จะเลิกอาชีพประมง จำนวน 2,768 ลำ งบประมาณ 7,143,847,900 บาท ทางกระทรวงเกษตรฯได้เสนอเรื่องต่อ ครม.เพื่อพิจารณาแล้ว

ส่วนที่ให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องภายในเดือน 5.ค.2562 นั้น กรมประมงได้จัดโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องประมงพื้นบ้าน ประมงพาณิชย์และประมงนอกน่านน้ำ วงเงิน 10,300 ล้านบาทและเสนอ ครม.พิจารณาแล้ว กรณีเรือประมงที่มีขนาดไม่เกิน 30 ตันกรอส ไม่ควรมีนโยบายให้ติด VMS เช่น การชักชวนให้เรือประมงขนาดต่ำกว่า 30 ตันกรอสทดลองติด VMS ฟรีนั้น กรมประมงไม่มีนโยบายในการติดตั้งหรือทดลองใช้แต่อย่างใด ส่วนเรือขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป "ได้ออกกฎกระทรวงผ่อนปรน 4 กรณี ตามที่สมาคมประมงเสนอก่อนหน้านี้แล้ว

กรณีขอให้กรมประมง กรมจัดหางาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดอนุญาตให้ใช้กฎหมาย ม.83 แห่ง พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงภายในเดือน 5.ค.2562 นั้น ทางกรมประมงมีมติให้ใช้ ม.83 แห่ง พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมง โดยเสนอต่อกระทรวงแรงงานเมื่อเดือน ส.ค.2562 ต่อมากระทรวงแรงงานให้ความเห็นชอบเมื่อเดือน พ.ย.และให้กรมประมงประชุมขอความเห็นชอบจากหน่วยงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานทางด้านความมั่นคง ได้ยืนยันผลการประชุมส่งถึงกระทรวงแรงงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ซึ่งมี รว.แรงงานเป็นประธานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเดือน 5.ค.นี้

"เข้าใจถึงความเดือดร้อนที่ชาวประมงประสบมา 4 ปี แต่เพียง 4 เดือนที่รัฐบาลใหม่เข้ามาแก้ปัญหาจะให้ลุล่วงสำเร็จทั้งหมดคงไม่ได้ 100% ขอให้ร่วมกันทำงานต่อไปอย่างจริงจัง ไม่นานปัญหาจะลดลงและหมดไปในที่สุด" นายอลงกรณ์ กล่าวในที่สุด.

3ค่ายวอนประมูล5จีคลื่นเดียว 'หม่อมเต่า'ซื้ค่าแรง2ฝ่ายรับได้

ส.อ.ท.ชี้เทรตวอร์ป่วนค้าโลกปี'63 วอน สปท.
เร่งแก้บาทแข็ง 3 ค่ายจี'กสทช.ประมูล 5จี
คลื่นเดียว พณ.โชว์จ่ายเงินประกันรายได้ 4
ลินค้าเกษตร 1.84 หมื่นล้าน (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

ค่าแรง

'หม่อมเต่า'ซื้ขึ้นค่าจ้างเหมาะสมแล้ว

กรณีการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประจำ
ปี 2562 ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม
ที่คณะกรรมการค่าจ้าง (บอร์ดค่าจ้าง) ชุดที่
20 มีมติให้ปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จำนวน
6 บาท ใน 9 จังหวัด และ 5 บาท ในอีก 68
จังหวัด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
ต่อมา นายสมพร ชวีญเนตร ประธานคณะ
กรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)
วิพากษ์วิจารณ์การปรับขึ้นเพียงแค่ 5-6 บาท
ภาคแรงงานไม่มีใครพอใจ เพราะได้แค่มา
มาห่อเดียว พร้อมทั้งทวงถามถึงนโยบาย
รัฐบาลที่หลายพรรคการเมืองเคยหาเสียงช่วง
เลือกตั้งว่าจะปรับค่าจ้างขั้นต่ำสูงถึง 425
บาทนั้น

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ม.ร.ว.จตุมงคล โสณ
กุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว
ว่า หากย้อนไปดูตัวเลขอัตราค่าจ้างเดิมก่อน
หน้านั้นที่คณะกรรมการค่าจ้างระดับจังหวัด
ซึ่งมีกรรมการในส่วนของลูกจ้างร่วมเสนอ
ด้วย จะพบว่ามีถึง 46 จังหวัดที่ไม่ขอขึ้นค่า
จ้าง ด้วยเหตุผลว่าเกรงจะถูกเลิกจ้าง แต่เมื่อ
ตัวเลขเข้ามาในที่ประชุมบอร์ดค่าจ้าง ได้มีการ
ให้นำกลับไปทบทวนใหม่ ล่าสุดบอร์ดค่าจ้าง ซึ่ง
เป็นคณะกรรมการไตรภาคีมีทั้งฝ่ายรัฐ ฝ่าย
นายจ้าง และฝ่ายลูกจ้างก็ได้สรุปตัวเลขให้ขึ้น
ทั่วประเทศในอัตรา 5-6 บาท

“แม้ผมไม่ได้ร่วมพิจารณาในบอร์ดค่าจ้าง
แต่ผมก็ทราบข้อมูลนี้ว่าทั้งหมดได้พิจารณา

ตามสภาพเศรษฐกิจควรจะเป็น ไม่กระทบกับ
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมากเกินไป และเรื่องนี้ทั้ง
ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างก็ได้ตกลงรับทราบ
ร่วมกันแล้วในที่ประชุม ซึ่งเท่าที่ทราบก่อนจะมี
มติวันนั้น มีประมาณ 10 จังหวัด จะไม่ได้ขึ้น
ค่าจ้างด้วยซ้ำ แต่ที่ประชุมก็ได้ถกเถียงด้วยเหตุ
และผลจนได้ข้อสรุปดังกล่าว” ม.ร.ว.จตุมงคล
กล่าว

ยื่นทางช่วยแรงงานทุกด้าน

ผู้สื่อข่าวถามว่า มติดังกล่าวจะทำให้
ฝ่ายลูกจ้างไม่พอใจ และอาจนำไปสู่การ
เคลื่อนไหวทางการเมือง เพราะก่อนหน้านี้
พรรคการเมืองได้หาเสียงว่าจะขึ้นค่าจ้างให้
ถึง 425 บาท ม.ร.ว.จตุมงคลกล่าวว่า ช่วงที่มี
การหาเสียงหลายพรรคได้เสนอตัวเลขที่สูง แต่
หากทำได้ ก่อนรัฐบาลจะประกาศนโยบาย
ต่างๆ ได้มีการเรียกทุกพรรคหารือกัน และเรื่อง
นี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ทำหรือว่าจะอะไรทำ
ไม่ได้ จนในที่สุดก็สรุปออกมาเป็นนโยบาย
ของรัฐบาลประเด็นของผู้ใช้แรงงาน เรื่องค่า
จ้าง รัฐบาลไม่ได้มีนโยบายกำลังหาทางช่วย
เหลือทุกด้าน และหลายกระทรวงกำลังทำงาน
กันอย่างหนัก

“แต่ต้องเข้าใจด้วยว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจในภาพรวม หากมีการขยับมากก็จะ
กระทบกับผู้ประกอบการ วันนี้ ก็ได้มีการดูแล
ให้ทุกฝ่ายสามารถปรับขึ้นค่าจ้างให้ผ่านพ้น
ไปได้ เพราะเศรษฐกิจยังไม่ถึงกับติดมาก แต่ก็
ไม่ได้หมายความว่าแย่” ม.ร.ว.จตุมงคลกล่าว
และว่า ขณะนี้การปรับขึ้นค่าจ้าง 5-6 บาท
ก็มีแนวโน้มว่าจะมีการปิดกิจการและผู้ใช้
แรงงานจะตกงานเพิ่มขึ้นอีก ดังนั้น ในการ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้นของกระทรวงแรงงาน
ขณะนี้คือ ได้มีการสำรวจพบว่ามีงานว่างอีก

56,000 อัตรา ที่สถานประกอบการแจ้งไว้กับ
กระทรวงแรงงานกำลังรอให้ผู้ที่ประสงค์จะ
ทำงานเข้าไปทำ แต่วันนี้ยังไม่มีใครไปสมัคร
และหากรายได้ไม่มีทักษะฝีมือจะมีการจัดฝึก
อบรมให้สามารถทำงานได้ เพราะขณะนี้ศูนย์
ฝึกอบรมที่มีกระจายอยู่ 20 แห่งทั่วประเทศ
เตรียมพร้อมในเรื่องนี้ และผู้ที่สนใจให้ติดต่อ
สายด่วน 1506

ลูกจ้างขอรับ.คุมใช้หุ่นยนต์

นายสุชาติ ไทยล้วน ประธานสภาองค์การ
ลูกจ้างแห่งชาติ ในฐานะกรรมการค่าจ้างฝ่าย
ลูกจ้าง กล่าวว่า หากมีการปรับขึ้นค่าจ้างขึ้น
ต่ำจนนายจ้างรับภาระไม่ไหว ก็จะส่งผลกระทบต่อ
แรงงานและภาวะการตกงานเพิ่มขึ้น ในการ
พิจารณาจึงจะได้คำนึงถึงว่า นายจ้างอยู่ได้
ลูกจ้างก็อยู่ได้

เมื่อถามว่า ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำจะส่งผล
ให้มีการนำหุ่นยนต์แรงงานมาใช้แทนแรงงาน
มนุษย์ นายสุชาติกล่าวว่า การใช้หุ่นยนต์
เป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะ
ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุค 4.0 ดังนั้นเป็น
หน้าที่ของรัฐบาลในการกำหนดมาตรฐานและ
ควบคุมการใช้หุ่นยนต์แรงงาน เพื่อไม่ให้ส่ง
ผลกระทบต่อแรงงานมนุษย์

ผู้สื่อข่าวถามว่า ปรับค่าจ้างขั้นต่ำถึง 425
บาท เป็นเรื่องที่เป็นไปได้หรือไม่ในอนาคต นาย
สุชาติกล่าวว่า ถ้าถามในขณะนี้เป็นเรื่องที่เป็น
ไปไม่ได้อยู่แล้วในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ ส่วน
ในอนาคตเป็นเรื่องของคณะกรรมการชุดต่อไป
เพราะคณะกรรมการชุดนี้จะหมดวาระใน
เดือนกุมภาพันธ์นี้

เมื่อถามว่า จะมีลูกจ้างออกมาเคลื่อนไหว
เรียกร้องหรือไม่ นายสุชาติกล่าวว่า ไม่มีการ
เคลื่อนไหวอย่างแน่นอน เพราะผู้แทนในบอร์ด
ค่าจ้าง ก็มีกรรมการจากฝ่ายลูกจ้างร่วมอยู่ด้วย
ก่อนจะลงมติก็มีการพูดคุยกันแล้วเพื่อตกลง
กันเรื่องตัวเลขกันก่อนยื่นในที่ประชุม

“เรื่องขึ้นถึง 425 บาท อย่ามาคุยเลย
ขนาดขึ้น 5-6 บาท ครั้งนี้จะผ่านการอนุมัติ
ของคณะรัฐมนตรี (ครม.) หรือเปล่ายังหนาว

อยู่เลย เพราะวันที่เดียวกันนัดสุดท้าย ผมต้องยอมทะเลาะกับฝ่ายวิชาการจากหน่วยงานของรัฐ ผมหักพรวดด้วยซ้ำ เพราะจริงๆ เขาจะไม่ให้ขึ้น 10 จังหวัด ผมก็บอกว่า ไม่ได้ คุณจะผลักดันเป็นประชาชนชั้นสอง คุณทำแบบนั้นไม่ได้ทั้งหมด 77 จังหวัด คุณขึ้นมา 60 กว่าจังหวัดแล้ว อีก 10 จังหวัด คุณจะไม่ให้ขึ้นได้ยังไง ผมก็ไม่ยอม จนในที่สุดก็ยอมผม และให้ขึ้น 5-6 บาท และผมกำชับแล้วว่าจะต้องขึ้นให้ทันวันที่ 1 มกราคมนี้" นายสุชาติกล่าว

คสท.จี้รัฐบาลแจง4ประเด็น

นายสมพร ชวัญเนตร ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวว่า การที่ คสท.เรียกร้องการปรับค่าจ้างขั้นต่ำในครั้งนี้ ก็เพื่อให้รัฐบาลออกมาชี้แจงว่าเหตุใดจึงมีการปรับขึ้นเพียง 5-6 บาท ไม่ตรงกับนโยบายที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กห.) เป็นผู้นำพรรค

"จะมีการปรับขึ้นเท่าไรนั้นเป็นเรื่องที่มีมิติในที่ประชุมบอร์ดค่าจ้างแล้ว ก็ไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะเป็นการตกลงจากทุกฝ่าย แต่รัฐบาลจะต้องอธิบายว่าเพราะเหตุใดจึงทำได้เพียงเท่านี้ และจะทำตามที่ให้นโยบายไว้ได้หรือไม่ รวมไปถึงอธิบายขั้นตอนการดำเนินงานว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรต่อไปในการปรับค่าแรงให้ถึงตามที่กล่าวไว้ในนโยบายหาเสียง เพราะหากทำไม่ได้แล้ว ก็จะทำให้ประชาชน" นายสมพรกล่าว

เมื่อถามว่า หลังจากนี้จะมีการเดินหน้าเรียกร้องอย่างไร นายสมพรกล่าวว่า คสรท.มีข้อเรียกร้องกับรัฐบาลอยู่แล้ว 4 ประเด็นคือ 1.การปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามที่หาเสียงไว้ว่าทำไม่ไม่เป็นไปตามนโยบายพรรค 2.เขตค่าจ้างแต่ละพื้นที่ที่มีความเหลื่อมล้ำ ต้องการให้มีหลักเกณฑ์ชัดเจนในการกำหนดค่าความต่างของแต่ละพื้นที่ 3.ประกันสังคมของแรงงานที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีแนวคิดในการนำกองทุนไปปล่อยกู้ เนื่องจากทางผู้ใช้แรงงานไม่ไว้วางใจ และจะต้องติดตามเงินที่ค้างจ่ายกว่า 80,000 ล้านบาท เป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 4.การที่ประเทศไทยถูกสหรัฐอเมริกาตัดสิทธิพิเศษทางการค้าจีเอสพี ทำให้ทางรัฐบาลถึงออกมาชี้แจงว่าเป็นเรื่องปกติ คสรท.มองว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลควรจะต้องดำเนินการแก้ไข

สทท.หวั่นค่าแรงซ้ำเติมท่องเที่ยว

นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) กล่าวว่า การปรับขึ้นค่าแรงในขณะนี้ถือว่าส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวสูงมาก เนื่องจากภาคการท่องเที่ยวเป็นงานบริการ ทำให้ต้องใช้แรงงานคนจำนวนมาก แม้เวลานี้จำนวนนักท่องเที่ยวจะเริ่มฟื้นตัวกลับมาดีขึ้น แต่ถือว่ายังเติบโตน้อยกว่าที่ควร รวมถึงภาวะเศรษฐกิจแข่งขันสูงมาก ทำให้การปรับขึ้นค่าแรงถือเป็นการซ้ำเติมผู้ประกอบการหนักเข้าไปอีก แต่ไม่ได้หมายความว่าปรับขึ้นไม่ได้ เพียงแค่มาไม่ถูกเวลาเท่านั้น

"อยากให้การปรับขึ้นค่าแรง ทำให้แรงงานรายวันหรือฐานรากได้เงินเพิ่มขึ้นจริงๆ ซึ่งถือว่าเป็นข้อดี ส่วนตัวอยากให้ปรับขึ้นอยู่แล้ว เพราะคนที่ทำงานให้กับบริษัทจะได้มีเงินเพิ่มขึ้น แต่ก็ต้องไม่เป็นภาระกับผู้ประกอบการด้วย ตัวเลขที่ปรับขึ้นมาจะอยู่ที่ 5-6 บาทต่อวัน ถือว่าไม่มากนัก แต่หากปรับขึ้นแต่ละระดับ 400 บาทต่อวันเมื่อใด จะเป็นระดับที่หนักงวอลและสร้างผลกระทบต่อตามมาแน่นอน เพราะค่าจ้างแรงงานในประเทศเพื่อนบ้านยังอยู่ในระดับต่ำกว่าไทยมาก ทำให้จะส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันหลายๆ ด้านได้" นายชัยรัตน์กล่าว

โชว์จ่ายประกันรายได้1.84หมื่นล.

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า โครงการประกันรายได้สินค้าที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงพาณิชย์ 4 ชนิด คือ ปาล์มน้ำมัน ข้าว มันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สามารถผลักดันโครงการได้ครบทุกตัวตามนโยบายของนายจรินทร์ ที่ต้องการทำให้สำเร็จภายในปี 2562 หากรวมสินค้ายางพาราของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะรวมโครงการประกันรายได้พืชเกษตร 5 ชนิดที่เป็นนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ โดยผลจากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีเกษตรกรได้รับการโอนเงินส่วนต่างแล้วจากโครงการประกันรายได้พืชเกษตร 4 ชนิด คือ ปาล์มน้ำมัน ข้าว ยางพารา และมันสำปะหลังรวม 1,692,576 ครัวเรือน มีวงเงินจ่ายส่วนต่างชดเชยให้กับเกษตรกรรวม 18,468 ล้านบาท แยกเป็นปาล์มน้ำมัน 543,543 ครัวเรือน 2,596 ล้านบาท ข้าว 542,854 ครัวเรือน 13,051 ล้านบาท ยางพารา 564,176 ครัวเรือน 1,898 ล้านบาท และมัน

สำปะหลัง 42,003 ครัวเรือน 924 ล้านบาท

"เพื่อให้การจ่ายชดเชยส่วนต่างข้าวสอดคล้องสถานการณ์ กรมได้ปรับระยะเวลาการพิจารณาชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงใหม่ จากเดิมจะพิจารณาทุก 15 วัน เป็นพิจารณาทุก 7 วัน เพื่อให้ราคาสะท้อนกับราคาที่แท้จริง เพราะบางช่วงราคาข้าวปรับขึ้นลงเร็ว ซึ่งจะทำให้เกษตรกรไม่เสียโอกาสจากการได้รับเงินชดเชยส่วนต่าง ขณะที่ปาล์มน้ำมันมีแนวโน้มรัฐไม่ต้องจ่ายเงินส่วนต่างงวด 3 ช่วงปีใหม่ เพราะราคาตลาดเกิน 4 บาทต่อลิตร (กก.) สูงกว่าราคาประกันรายได้ ทำให้เกษตรกรขายผลผลิตราคาคุ้มทุน" นายวิชัยกล่าว

ข้าวโพดจ่ายส่วนต่าง20ธ.ค.

นายวิชัยกล่าวว่า ด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) มีมติให้ความเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด โดยประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กก. ละ 8.50 บาท ความชื้น 14.5% ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ ปลูกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โดยจะนำเสนอให้ที่ประชุม ครม. พิจารณาในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 และหาก ครม.อนุมัติ จะจ่ายเงินส่วนต่างงวดแรกได้ทันในวันที่ 20 ธันวาคมนี้

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับยางพาราซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรฯ ขณะนี้การจ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 1 ดำเนินการอยู่ เพราะเงื่อนไขการได้รับเงินส่วนต่างประกันรายได้ จะต้องตรวจสอบยางว่ามีปริมาณปลูกจริงหรือไม่ ทำยางชนิดใด จากนั้นจะส่งรายชื่อไปให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินเข้าบัญชี ซึ่งนายจรินทร์ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงเกษตรฯ ได้เร่งรัดให้ดำเนินการเสร็จโดยเร็ว มั่นใจว่าการจ่ายส่วนต่างงวดที่ 2 ในเดือนมกราคม 2563 จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นอีก

ซีกรัฐชายข้าวเก่งสู่ออกชนไม่ได้

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เคาะเกณฑ์กำหนดการรับซื้อข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ว่า เบื้องต้นหลังจากอ่านรายละเอียดของหลักการทั้งหมด ดูเหมือนยังไม่มี

ความชัดเจนเท่าที่ควร ทำให้อาจจะต้องศึกษา มากขึ้นว่า หลักการทั้งหมดมีความชัดเจนมาก เพียงพอหรือไม่ การที่ภาครัฐไม่มีข่าวอยู่ใน สต็อกเอเซียหรือเอเซีย หรืออาจมีบางส่วนเป็นข่าวเก่า เหลืออยู่ แต่ไม่แน่ใจว่าจะมีคุณภาพสามารถ ส่งออกได้หรือไม่ หากไม่มีแล้วภาครัฐจะทำ อย่างไรต่อ ขึ้นตอนต่อไปจะต้องดำเนินการ อะไรเพิ่มเติม

“การที่ภาครัฐจะเป็นผู้ค้าคนกลางประสาน กับเอกชนและผู้ซื้อต่างประเทศ ไม่แน่ว่า ภาครัฐจะขายของแก่เขาเอกชนได้อย่างไร จึงไม่คิดว่าหลักเกณฑ์สัญญาการซื้อขายใหม่ จะได้ผลดีอะไรมากมายนัก โดยผลกระทบที่ เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและต่างประเทศ ทำให้การหามาตรการต่างๆ ผลักดันการส่ง ออกข่าวให้เติบโตเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นไปได้ยาก ส่วนนี้ก็น่าเห็นใจรัฐบาล เพราะไทยมีข้อจำกัด หลักๆ เป็นเรื่องของราคา ที่ชาวไทยส่งออก มีราคาแพงกว่าคู่แข่งครั้งต่อครั้ง ในขณะที่ ชาวคู่แข่งพัฒนาต่อเนื่องแต่ขายในราคาที่ดี กว่าไทย ทำให้ราคากลายเป็นข้อจำกัดจริงๆ” นายชูเกียรติกล่าว

พันธบัตรหน้าส่งออกทรงตัว

นายชูเกียรติกล่าวว่า สถานการณ์การส่งออก ข่าวไทยในปีนี้ยังคงเป่าหมายการส่งออก ที่ 8 ล้านตัน จากปี 2561 ยอดรวมส่งออก ทำได้ 11 ล้านตัน ส่วนปี 2563 เมื่อต้นตั้ง เป่าหมายไว้ว่าจะโตที่ 8 ล้านตันเท่าเดิม ถือ เป็นการโตแบบทรงตัว เพราะมีปัจจัยเสี่ยงเข้า มากระทบจำนวนมาก โดยเฉพาะการที่จีนมีข่าว ในสต็อกเอเซีย และขายระบายออกมาในราคา ที่ถูกกว่าไทยมาก

นายชูเกียรติกล่าวว่า ส่วนปัจจัยบวกอาจ จะมีบ้าง อาทิ กำลังซื้อจากอินโดนีเซียที่หายไป ปีดีกว่าอาจจะมีเข้ามาในปี 2563 มากขึ้น และการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มี มาตรการทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ซึ่งเรื่อง ค่าเงินถือเป็นปัจจัยบวกสูงสุด เพราะตั้งแต่ต้น ปี ข้อจำกัดในการแข่งขันด้านราคาขายของไทย เป็นผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าเพิ่มขึ้น ต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถขายในราคาที่ดีได้ เพราะต้นทุนด้านค่าเงินบาทในราคาที่สูงแล้ว

ส.อ.ท.ชี้เทรดวอร์รบกวนค้าโลกปี63

นายเกรียงไกร เชียรกุล รองประธานสภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ปี 2563 ประเมินว่าสถานการณ์ในประเทศไทย

จะยังมีปัญหาในเรื่องของโครงสร้าง ที่พึ่งพา การส่งออกและการท่องเที่ยวเป็นหลัก ทำให้ ปัญหาใหญ่อยู่ที่สงครามการค้า (เทรดวอร์) ระหว่างสหรัฐและจีน ส่งผลกระทบต่อ ภาค ส่วนทั่วโลก หากยังไม่สามารถเจรจาตกลง กันได้ จะสร้างบรรยากาศที่อึมครึมต่อเนื่อง ประกอบกับการที่สหรัฐได้อนุมัติร่างกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยฮ่องกง ทำให้ จีนเกิดความไม่พอใจ จนกระทบกับการเจรจา การค้าระยะแรก โดยมีกระแสออกมาว่า จีน และสหรัฐได้เลื่อนการเจรจาออกไป จนกว่า สหรัฐจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่อีกครั้ง ในเดือนพฤศจิกายน 2563

“หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะ กดดันบรรยากาศการค้าโลก และส่งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจในภาพรวม โดยจะส่งผลกระทบต่อ ประเทศไทย ทำให้ภาคการส่งออกติดลบต่อ เนื่อง แต่จะติดลบมากหรือน้อยอย่างไร ต้อง ประเมินตามสถานการณ์อีกครั้ง” นายเกรียง ไกรภักกล่าว

นายเกรียงไกรภักกล่าวว่า ค่าเงินบาทแข็ง เป็นหน้าที่ของ ธปท. ที่จะต้องหามาตรการ ในการทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง รวมถึงการ กระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุนมากกว่านี้ ทั้งการ ซื้อเครื่องจักรใหม่ หรือการออกไปลงทุนต่าง ประเทศ ซึ่งการลงทุนเพิ่มเติมหรือการนำเงิน ออกจากประเทศมากขึ้น จะทำให้ค่าเงินบาท อ่อนค่าลงได้บ้าง แต่ปัญหาคือตอนนี้คือ เศรษฐกิจ โลกยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควร การส่งออกโตลด ลง ทำให้อุตสาหกรรมผลิตสินค้าและการใช้งาน เครื่องจักรอยู่ที่ 60% เท่านั้น จึงยังไม่ถึงจุด ที่จะทำให้หนักลงทุนตัดสินใจสั่งซื้อเครื่องจักร เข้ามาเพิ่ม ภาครัฐจึงต้องพยายามหาวิธีการ กระตุ้นเพิ่มเติมให้ได้

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

ค่าแรง

วอน'กสทช.'ประมูล5จีคลื่นเดียว

นายสุภากร ดันตสิทธิ์ เลขาธิการคณะ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า หลังการเปิดรับฟังความคิดเห็น สาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน 700, 1800, 2600 เมกะเฮิร์ตซ์ และ 26 กิกะเฮิร์ตซ์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โอเปอเรเตอร์) 3 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ได้เข้าพบเพื่อหารืออย่างไม่เป็นทางการ ถึงหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ โดยเสนอให้จัดการประมูลเฉพาะคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิร์ตซ์ ย่านเดียว ใน รูปแบบการประมูลปกติ โดยให้นำคลื่นความถี่ ย่าน 700, 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ และ 26 กิกะเฮิร์ตซ์ ประมูลครั้งต่อไป เนื่องจากปัจจุบันโอเปอเรเตอร์มีเงินทุนอย่างจำกัด และจะต้อง นำไปลงทุนด้านกราวงโครงข่ายด้วย อาจส่งผลให้ 5จี ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง

“โอเปอเรเตอร์ให้ข้อคิดเห็นว่าถ้าฝั่งจัดการ ประมูลเพียงคลื่นความถี่เดียว อาทิ คลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิร์ตซ์ ขนาดใบอนุญาตละ 10 เมกะเฮิร์ตซ์ ราคาเริ่มต้นที่ 1,862 ล้านบาท ยังไม่มีก้าง แล้วการประมูลแบบหลายย่านความถี่พร้อมกันจะเข้าร่วม ได้อย่างไร ฉะนั้น หากต้องการให้ 5จี เกิดขึ้นตามกรอบเวลาที่วางไว้ เสนอให้ กสทช. จัดการประมูลเฉพาะคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิร์ตซ์คลื่นเดียว” นายสุภากรกล่าว

ขอความชัดเจนประมูลคลื่น3500

นายสุภากรกล่าวว่า นอกจากนี้ได้ขอความชัดเจนเรื่องการจัดการประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 3500 เมกะเฮิร์ตซ์ เมื่อต้นคาคว่าน่า จะมีความชัดเจนในปี 2564 หากจะจัดการ ประมูลล่วงหน้าน่าจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายน- ตุลาคม 2563 โดยคลื่นความถี่ย่านดังกล่าวจะ สิ้นสุดสัญญาสัมปทานกับบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ในเดือนกันยายน 2564

“การเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศดังกล่าวจะสิ้นสุดวันที่ 12

ธันวาคม 2562 โอเปอเรเตอร์ทั้ง 3 รายจะส่ง หนังสือเสนอความคิดเห็นอย่างเป็นทางการถึง กสทช. อีกครั้งคาดว่าภายในวันที่ 18 ธันวาคม นี้ น่าจะได้ข้อสรุปแนวทางการประมูลคลื่นความถี่ที่ชัดเจน และจะรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเข้าที่ประชุม กสทช. ในวันที่ 24 ธันวาคม

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 9 ธันวาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15247

หน้า: 1 (ล่าง), 8, 9

Col.Inch: 164.19

Ad Value: 180,609

PRValue (x3): 541,827

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 3ค่ายวอนประมูล5จีคลื่นเดียว 'หม่อมเต่า'ซื้อค่าแรง2ฝ่ายรับได้

2562" นายฐากรกล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า กสทช.จะนำ (ร่าง) ประกาศดังกล่าวประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 จากนั้นจะประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลระหว่างวันที่ 2 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2563 และยื่นคำขอเพื่อเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 จากนั้นตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประมูล วันที่ 5-12 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ซ่อมการประมูล สำหรับผู้เข้าร่วมการประมูล วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 และจัดการประมูลแบบหลายย่านความถี่พร้อมกัน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563



เดือนภัยระวังข้าวไทยถึงล้มละลาย

นักวิชาการติงเอาแต่แจกเงิน-ไม่พัฒนาสายพันธุ์

นักวิชาการเตือนหวั่นอุตสาหกรรมข้าวไทยล้มละลาย โดยเฉพาะปัญหาความหอมของข้าวหอมมะลิที่ราคาแพงกว่าคู่แข่งถึงเท่าตัว จนตอนนี้ถูกหลายประเทศโดยเฉพาะเวียดนามแซงส่วนแบ่งจำนวนมาก ติงนโยบายแจกเงินแต่ไม่พัฒนาพันธุ์ข้าวอาจมีปัญหาระยะยาว

นายสมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมข้าวเตรียมล้มละลาย โรงสีทยอยปิดกิจการจำนวนมาก หลังรัฐบาลเดินหน้าประกันรายได้ข้าว ประกอบกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาพันธุ์ข้าวไม่สามารถทำให้ความหอมของข้าวหอมมะลิคงอยู่ เป็นข้าวพรีเมียมที่ราคาสูงกว่าคู่แข่งเกือบ 100% ขณะที่ส่วนแบ่งทางการตลาด (มาร์เก็ตแชร์) ของตลาดรวมจากการส่งออก เริ่มถูกเบียดจากคู่แข่งอย่างเวียดนาม เห็นได้ชัดจากยอดส่งออกข้าวเวียดนามเมื่อ 8 ปีก่อน ส่งออกประมาณ 8 แสนตัน ปัจจุบันส่งออก 2 ล้านตัน โดยปี 2561 จีนนำเข้าจากเวียดนาม 6 แสนตัน ขณะที่จีนและฮ่องกงนำเข้าจากไทยรวม 3 แสนตัน

เวียดนามไม่เคยหยุดพัฒนาพันธุ์ พยายามลดต้นทุนเพิ่มสัดส่วนรายได้ของชาวนาคือไรให้มากขึ้น หากเทียบการทำนาของชาวนาเวียดนามข้าว 1 ตันจะมีกำไร

ประมาณ 5,000 บาท เพราะต้นทุนต่ำ ขณะที่ชาวนาไทยข้าว 1 ตันจะมีกำไรเพียง 500 บาท

หากรัฐบาลไม่เปลี่ยนแปลง ไม่พัฒนา ไม่นำชาวนาสู่การพัฒนาและแข่งขันบนแพลตฟอร์ม หรือสร้างสภาวะแวดล้อมใหม่ให้การประกอบอาชีพชาวนา เหมือนที่ขณะนี้ชาวนาเวียดนามทำนาบนแพลตฟอร์มใหม่แล้ว อุตสาหกรรมข้าวก็ตายกันหมด

“นโยบายแจกเงิน เอาเร็ว แบบที่ทำกันอยู่ ไม่พัฒนาในเรื่องวิชาการ ไม่ลดต้นทุน ไม่พัฒนาพันธุ์ แบบนี้ตายกันทั้งหมด เป็นปัญหาใหญ่ของอนาคตข้าวไทย บอกไม่ได้ว่าใช้เวลานานไหม ความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยจะหายไปจากตลาดโลก แต่คิดว่าไม่นาน”

ค้านนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงผลการประกวดข้าวในเวที World's Best Rice Contest ครั้งล่าสุดข้าวหอมมะลิไทยแพ้เวียดนามต่อเนื่องจากปีก่อนประเทศกัมพูชาได้แชมป์ แต่ไทยเป็นแชมป์มากที่สุดจำนวน 5 ครั้ง

เวทีการประกวดครั้งนี้กรมการข้าวถือว่ามามากเรื่องการพัฒนาพันธุ์ ซึ่งการพัฒนาพันธุ์ข้าวของกรมการข้าวไม่เคยหยุดนิ่ง ข้าวหอมมีทั่วประเทศจำนวนมาก ภาคเอกชนจะต้องเลือกว่าจะเอาพันธุ์อะไรไปประกวด การพลาดตำแหน่งไม่ได้แสดงว่าข้าวไทยจะไร้อนาคต

สหรัฐยื่นเปิดตลาดหมูแล็ก'จีเอสพี'

เวทีดับเบิลยูทีโอ ชี้ไทยกีดกันสินค้าเกษตร

กรุงเทพธุรกิจ ● สหรัฐยื่นข้อแลกเปลี่ยน
เจรจาจีเอสพี หวังเห็นไทยกำหนดมาตรฐานสิทธิ
แรงภายในกลาง มี.ค.63 และให้คำตบเปิด
ตลาดเนื้อหมูและสารเร่งเนื้อแดง ม.ค.ปีหน้า
ด้านวงประชุมดับเบิลยูทีโอ "บราซิล-อียู"
ชี้ไทยเล่นถ่วงเวลาออกใบอนุญาตนำเข้า
สินค้าเกษตร อ้างเทคนิคตรวจสอบสุข
อนามัยพืชและสัตว์

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า
จากการหารือระหว่างสำนักงานผู้แทนการ
ค้าสหรัฐ (ยูเอสทีเอ) กับทีมประเทศไทย
ประกอบด้วยเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุง
วอชิงตัน ดีซี สำนักงานพาณิชย์ในต่าง
ประเทศ ณ กรุงวอชิงตันและทูตแรงงานเพื่อ
หรือเกี่ยวกับการที่สหรัฐจะตัดสิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) สินค้าไทยกว่า
500 รายการในอีก 6 เดือนข้างหน้า หรือ
ภายในเดือน เม.ย.2563 นั้น สารสำคัญ
คือการที่ไทยต้องสรุปเรื่องสิทธิแรงงาน
เพื่อเสนอยูเอสทีเอภายในสัปดาห์ที่ 2
ของเดือน มี.ค.2563 เพราะต้องใช้เวลา
1 เดือนในการเตรียมการ และเสนอนาย
โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ พิจารณา
ภายในวันที่ 25 เม.ย.2563

อย่างไรก็ตาม พบว่าสหรัฐยังมีทำที่ต่อ
เรื่องการใช้สารเร่งเนื้อแดง (Ractopamine)
ในสุกรและการเปิดตลาดเนื้อสุกรด้วย โดย
สหรัฐต้องการให้ไทยต้องมี statement
และชี้แจงต่อยูเอสทีเอในวันที่ 30 ม.ค.2563
พร้อมระบุว่าหากไทยไม่สามารถเปิดตลาดเนื้อ
สุกรได้ไทยอาจถูกตัดสิทธิจีเอสพีรอบใหม่
เพิ่มอีก

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 26 ต.ค.2562 ประธานาธิบดี
สหรัฐได้ลงนามระงับการให้สิทธิจีเอสพี
สินค้าจากไทยประมาณ 1 ใน 3 ของสินค้า
ที่ได้รับสิทธิทั้งหมดกว่า 3,000 รายการ คิด
เป็นมูลค่าประมาณ 1,300 ล้านดอลลาร์ โดย
อ้างไทยไม่ให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานเทียบ
เท่ามาตรฐานสากล

นอกจากนี้ ทีมประเทศไทยและยูเอส

ทีเออาร์มีกำหนดจะหารือกันอีกครั้งในวันที่ 6
ธ.ค.ที่ผ่านมา พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาร่วมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ด้วย ได้แก่ กรม
การค้าต่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการ
ต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

รายงานข่าวจากองค์การการค้าโลก
(ดับเบิลยูทีโอ) ระบุว่า คณะกรรมการมาตรการ
ด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช เมื่อต้น
เดือน พ.ย.ที่ผ่านมา ได้หารือถึงข้อกังวล
ต่อมาตรการใหม่ๆ ที่ถูกนำมาใช้ในการค้า
โดยในที่ประชุมระบุถึงประเทศไทยถึงประเด็น
กระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากสัตว์
เพื่อเปิดให้นำเข้าสินค้าตามข้อขอ

โดยบราซิลและสหภาพยุโรป (อียู) ได้นำ
เสนอข้อกังวลที่เกี่ยวข้องต่อประเทศไทยว่า
ไทยมีความไม่เป็นธรรมและใช้เวลาตรวจพิสูจน์
ที่ยาวนานกว่าจะให้คำตอบว่าจะอนุญาตให้
นำเข้าหรือไม่ ซึ่งกรณีของอียูได้ยกตัวอย่าง
ว่ามีใบสมัครจาก 11 ประเทศสมาชิกอียูที่ยัง
อยู่ระหว่างการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2554
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้พยายามสร้าง
กระบวนการที่ยุงยากและเข้มงวด

ด้านผู้แทนจากประเทศไทยในที่
ประชุมได้ชี้แจงว่ากระบวนการรับ
อนุญาตนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ของไทยนั้นมีความ
ชัดเจน โปร่งใส เชื่อถือได้และตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข
ดับเบิลยูทีโอที่กำหนดและดำเนินการบน
พื้นฐานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สอดคล้องกับ
มาตรการสุขอนามัย ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้คำขอของ
อียูได้ผ่านการตรวจพิสูจน์การนำเข้าจำนวน
หนึ่งในกลุ่มสินค้าเนื้อหมู เนื้อวัว และสัตว์ปีก
และรายงานผลการตรวจสอบเกือบ
ทั้งหมดส่งให้ผู้มีอำนาจแล้วเหลือเพียงรอ
คำตอบลงมา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายเดเนียล กุสตาฟสัน
รองผู้อำนวยการใหญ่เอฟโอไอ ณ สำนักงาน
ใหญ่ โดยเอฟโอไอ กล่าวชมเชยบทบาทนำ
ของไทยในเรื่องสุขภาพหนึ่งเดียว (One
Health) การป้องกันปัญหาโรคระบาด และ
ปัญหาเชื้อดื้อยาในภาคเกษตร ปศุสัตว์ และ
ประมง